



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. กรมวิชาการเกษตรส่งออก ส้มโอชิปแผ่นที่แรกไปอเมริกาฉลุย	มติชน
2. เกษตรฯถกคกก.โครงการพระราชดำริ	แนวหน้า
3. รองปลัดฯ-แองโกลาแสวงหาความร่วมมือด้านเกษตร2ประเทศชวนนักธุรกิจลงทุน	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: ทารื้อ	แนวหน้า
5. 'อลงกรณ์'เจรจาหาช่องทางขนส่งผลไม้ไปที่จีนตอนใต้	แนวหน้า
6. คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'นายกฯ' ยินดีสินค้าปศุสัตว์ไทยมีมาตรฐานสากล	สยามรัฐ
7. "กึ่งก้ามกรามบางแพ"ราชบุรี ขึ้นทะเบียนGIทำเงินให้ชุมชนปีละ2,500ล้าน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. ใช้FTAขยายส่งออกตลาดฮาลาล	ข่าวสด
9. คอลัมน์: สถานีอีอีซี: สทนช.เตรียมรับมือเอลนีโญ เร่งขับเคลื่อนแผนสร้างความ...	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: กาแฟดำ: สัญญาณเตือนภัย: หนี้ครัวเรือนพุ่ง ยอดส่งออกติดลบต่อ...	ไทยโพสต์
12. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ไทยเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้ว	ไทยรัฐ

กรมวิชาการเกษตรส่งออก ส้มโอชิปแผ่นที่แรกไปอเมริกาจลย



นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ MR. Marc Gilkey ผู้แทนกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ร่วมเป็นสักขีพยานการจัดส่งส้มโอไทยชิปแผ่นที่แรก มะม่วงครั้งแรกของฤดูกาลปี 2566 และมังคุด ไปยังกรุงวอชิงตันดีซี ณ ด้านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารตรวจสอบรับรองสินค้าพืชแบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตรแห่งใหม่

นางสาวมนัญญาเปิดเผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไทยสามารถขยายตลาดส่งออกผลไม้ได้เพิ่มมากขึ้น โดยในวันนี้เป็นการส่งออกส้มโอฉายรังสี พันธุ์ทองดี ชาวใหญ่ ชวาน้ำผึ้ง และ ชาวแตงกวา จำนวน 72 กล่อง น้ำหนัก 864 กิโลกรัม ไปสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งเป็นครั้งแรก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้สร้างการรับรู้ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้ ผู้ส่งออก และ

ผู้เกี่ยวข้องจากที่กรมวิชาการเกษตรสามารถเปิดตลาดผลไม้สดเพื่อการส่งออกไปยังประเทศที่มีความเข้มงวดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสูงอย่างสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ โดยส้มโอเป็นผลไม้ชนิดที่ 8 ที่ไทยสามารถส่งออกไปจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้ยื่นขอเปิดตลาดส้มโอผลสดส่งออกไปสหรัฐฯ ทาง USDA ได้มอบหมายให้ Mr. Marc Gilkey ผู้แทนจากสำนักให้บริการตรวจสอบพืชและสัตว์ (APHIS/USDA) ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ มอบหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการถึงผลการทดสอบประสิทธิภาพการแพร่กระจายรังสีในบรรจุภัณฑ์ส้มโอซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะอนุญาตให้นำเข้า โดยการส่งออกชิปแผ่นที่แรกของประเทศไทยเป็นของบริษัทเอเชีย เอ็กซ์โติคคอร์เปอร์เรชั่น ๓ จำนวน 72 กล่อง น้ำหนัก 864 กิโลกรัม เพื่อนำไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2566 นี้ รวมทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐอเมริกา ครบ 190 ปีด้วย

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังมีแผนที่จะสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการจัดส่งทางเรือเพื่อลดต้นทุนและจัดส่งได้ครั้งละจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบในเชิงคุณภาพ หากว่าได้ผลดีจะได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในเชิงการค้าต่อไป •

เกษตรฯถกคกก.โครงการพระราชดำริ

นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2566 ที่สำนักงาน กปร.มีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง อาทิ 1.สรุปสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 113 โครงการ สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น โครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง 55 โครงการ และโครงการที่เกิดจากรายชื่ขอ

พระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) 58 โครงการ สรุปผลการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ ในระดับพื้นที่ ช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565-31 พฤษภาคม 2566 รวม 44 ครั้ง 92 โครงการ ในเขตพื้นที่ 27 จังหวัด โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ 2.สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 172 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง 24 โครงการ โครงการที่เกิดจากรายชื่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) 101 โครงการ และ

โครงการที่หน่วยงานขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย 47 โครงการ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ 3.ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ๋ โดยคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมฯ ได้ลงพื้นที่และร่วมกันพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ป่าให้น้อยที่สุดและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 4 โครงการ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ

รองปลัดฯ-แองโกลา แสวงหาความร่วมมือ ด้านเกษตร2ประเทศ ชวนนักธุรกิจลงทุน

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหารีร่วมกับ นายอากุชตีญ อังแดร คือ การ์วัลญู ฟือร์นังดีช (H.E. Mr. Agostinho Andre de Carvalho Fernandes) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศเวียดนาม โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม

สำหรับการหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและแสวงหาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแองโกลา

โดยฝ่ายแองโกลา ชื่นชมภาคการเกษตรและการผลิตอาหารของไทย และประสงค์ที่จะเรียนรู้การทำเกษตรในด้านต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงการแปรรูป เพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ เนื่องจากประเทศแองโกลา มีทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เช่น อ้อย (น้ำตาล) กาแฟ ฝ้าย และเกลือทะเล แต่ยังคงขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับฝ่ายแองโกลา ทั้งนี้ ฝ่ายแองโกลา แจ้งว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแองโกลา จะมีกำหนดเดินทางมาเยือนไทย ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2566 และจะมีการจัดเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Forum) เพื่อเชิญชวนภาคธุรกิจของไทยร่วมลงทุนในประเทศแองโกลา ต่อไป

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 3 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15403

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 15.73

Ad Value: 19,662.50

PRValue (x3): 58,987.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ทหารเรือ



ทหารเรือ : นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหารเรือ กับ นายอาทิวลา อังเดร ดือ การ์วาญู ฟือร์นังดีซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแองโกลา เพื่อส่งเสริมการค้าและแสวงหาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับแองโกลา รวมทั้งชักชวนภาคธุรกิจไทยไปลงทุนในประเทศแองโกลา

'อลงกรณ์'เจรจาหาช่องทาง ขนส่งผลไม้ไปที่จีนตอนใต้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณัฐกร สุวรรณชาติ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายกฤษ อดุลมณีเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายปรี๊ดกร แทนมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นเมืองจันเจียง ร่วมเจรจาหาช่องทางตลาด และห่วงโซ่การขนส่งด้านจีนตอนใต้ สำหรับผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรไทย ที่บริษัท Zhanjiang Guolian Aquatic Products จำกัด และตลาดผลไม้เจียงหนาน จันเจียง

จากนั้น นายอลงกรณ์พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมท่าเรือจันเจียง พร้อมกับพบปะหารือกับผู้บริหารท่าเรือจันเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน



■ 'นายกฯ' ยินดีสินค้าปศุสัตว์ไทยมีมาตรฐานสากล

ทำเนียบฯ - เมื่อวันที่ 2 ก.ค.66 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ Department of Veterinary Services (DVS) และ Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) ของประเทศมาเลเซีย มีความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบรวมถึงระบบควบคุมกระบวนการผลิตไทย จึงให้การรับรองโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ไทยเพิ่มอีกจำนวน 11 แห่ง คาดการณ์ปี 2566 นี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปมาเลเซียเพิ่มขึ้นมหาศาล

นายอนุชา กล่าวว่า หน่วยงานด้านปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศมาเลเซียได้ติดตามและประเมินกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม 2566 ประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด เงื่อนไข และระเบียบของประเทศมาเลเซีย ซึ่งจากการประเมินมาเลเซียเชื่อมั่น และชื่นชมการทำงานของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ควบคุมดูแลการทำงานได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง และประเทศมาเลเซียได้ให้การรับรองโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ของไทยเพิ่ม 11 แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าไก่ 7 แห่ง โรงฆ่าเป็ด 1 แห่ง และโรงงานผลิตภัณฑ์นม 3 แห่ง จากเดิมที่รับรองไปแล้ว 37 แห่ง

โดยจากสถานการณ์การส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของไทยในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2566 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์จากไทย 85,059 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ สินค้าจำพวก เนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็ง ที่มีมูลค่าส่งออกมากกว่า 46,000 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการบริโภคของตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน และสหภาพยุโรป ซึ่งจากการที่หน่วยงานของประเทศมาเลเซียให้การรับรองโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์เพิ่มอีกขึ้น 11 แห่ง คาดการณ์ได้ว่าเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์จากประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น 10% คิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 1,500 ล้านบาท

"นายกรัฐมนตรียินดีกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์ไทย ตั้งแต่การควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต ตามขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากล คุ้มครองผู้บริโภคได้ บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย ได้รับการยอมรับ ซึ่งต้องขอขอบคุณการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดผลเป็นความสำเร็จสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้า ส่งออกสินค้าได้มากขึ้น" นายอนุชา กล่าว

“กึ่งก้ามกรามบางแพ”ราชบุรี ขึ้นทะเบียนGIทำเงินให้ชุมชนปีละ2,500ล้าน

ผู้จัดการรายวัน360° – “กึ่งก้ามกรามบางแพ” อีกหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ตอกย้ำคุณภาพความเป็นเมืองหลวงของการเลี้ยงกึ่งก้ามกราม กรมทรัพยากรสัตว์น้ำทางปัญญา เผย ทำรายได้เข้าสู่ชุมชนกว่าปีละ 2.5 พันล้านบาท

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพยากรสัตว์น้ำทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรสัตว์น้ำทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน GI “กึ่งก้ามกรามบางแพ” ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกึ่งก้ามกรามที่มีเปลือกสีน้ำตาลเข้มดำ ก้ามสีน้ำตาลหรือสีครามปนสีทอง เนื้อแน่นเต็มเปลือก เมื่อปรุงสุกจะมีรสชาติหวาน มีมันกึ่งมาก และไม่มันลิ้นคาว

พื้นที่เลี้ยงกึ่งก้ามกรามบางแพ ครอบคลุมอำเภอบางแพ อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มลักษณะเป็นดินเหนียวสีเทาเข้มถึงสีดำ ที่มีเนื้อละเอียดถึงละเอียดมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำจืด น้ำทะเล และน้ำกร่อย รวมถึงบางส่วนเกิดจากตะกอนน้ำพัดพา จึงมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุและจุลินทรีย์สูง และด้วยลักษณะอากาศที่เย็น ไม้ร้อนจัด ไม้หนาวจัด จึง



ทำให้พื้นที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงกึ่งก้ามกรามบางแพเป็นอย่างดี โดยในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกึ่งได้ขนาดนาม ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเมืองหลวงของการเลี้ยงกึ่งก้ามกราม

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกึ่งก้ามกรามบางแพกว่า 1,122 ราย สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยกว่า 2,569,000 บาท/ปี ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จของการเลี้ยงกึ่งก้ามกรามบางแพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และผลจากการขึ้นทะเบียน GI คาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกึ่งก้ามกรามบางแพได้เพิ่มขึ้น สร้างโอกาสทางการตลาด และช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

กึ่งก้ามกรามบางแพ นับเป็นสินค้า



GI ลำดับที่ 5 ของจังหวัดราชบุรี ต่อจากสินค้ามะพร้าวน้ำหอมราชบุรี สับปะรดบ้านคา ฝรั่งราชบุรี และไข่โป้วโพธาราม ที่ได้ขึ้นทะเบียนไปก่อนหน้านี้

นายวุฒิไกร กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงสามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพยากรสัตว์น้ำทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพยากรสัตว์น้ำทางปัญญา โทร. 1368

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI (Geographical Indication) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมา

จากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บอกคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

ทั้งนี้ ข้อมูลจากประชาสัมพันธุ์จังหวัดราชบุรี ระบุว่า มีพื้นที่เลี้ยงกึ่งก้ามกรามรวมกว่า 20,000 ไร่ ผลผลิต 450-500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยสหกรณ์ประมงบางแพ จำกัด ดำเนินการมาแล้วกว่า 28 ปี มีธุรกิจการเลี้ยงกึ่งเป็นหลัก ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

เริ่มจากเลือกสายพันธุ์กึ่งคัดสรรอย่างดีมีคุณภาพ ต้องผ่านกระบวนการให้กึ่งแข็งแรงก่อนนำมาให้สมาชิกเลี้ยง เพื่อให้ได้อัตราการรอดและลดเวลาในการเลี้ยง สมาชิกจะได้กึ่งที่มีคุณภาพ และขึ้นตอหนักกับเลี้ยงกึ่งแม่น้ำชุมชนจะคัดตัวผู้ตั้งแต่ตัวขนาด 60 กรัม ปล่อยลงบ่อ 1,600 ตัวต่อไร่ ใช้เวลาเลี้ยง 60-70 วัน ขนาด 5-8 ตัวต่อกิโลกรัม.

ใช้FTAขยายส่งออกตลาดฮาลาล

น.ส.บุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมนำเข้าพ
หน่วยงานพันธมิตร ทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานสภาเกษตรกร
และผู้ประกอบการกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น และโกโก้แบรนด์ช็อกโกโอส ลงพื้นที่ จ.สงขลา
เพื่อพบหารือผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร พร้อมจัดสัมมนาสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ขยายส่งออกไปตลาดการค้าเสรี
และตลาดฮาลาล ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟและผู้ประกอบการมะม่วงแปรรูป

กรมได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การค้าตลาด
การยกระดับสินค้าให้เป็นระดับพรีเมียม ขยายช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และ
แนวทางการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและ
เทรนด์โลก รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออกไปตลาดการค้าเสรี ซึ่งปัจจุบันคู่ค้า
FTA ส่วนใหญ่ได้ยกเว้นหรือลดการเก็บภาษ้นำเข้าทั้งหมดให้กับสินค้าไทยแล้ว

ใช้FTAขยายส่งออกตลาดฮาลาล

น.ส.บุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมนำเข้าพ
หน่วยงานพันธมิตร ทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานสภาเกษตรกร
และผู้ประกอบการกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น และโกโก้แบรนด์ช็อกโกโอส ลงพื้นที่ จ.สงขลา
เพื่อพบหารือผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร พร้อมจัดสัมมนาสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ขยายส่งออกไปตลาดการค้าเสรี
และตลาดฮาลาล ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟและผู้ประกอบการมะม่วงแปรรูป

กรมได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การค้าตลาด
การยกระดับสินค้าให้เป็นระดับพรีเมียม ขยายช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และ
แนวทางการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและ
เทรนด์โลก รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออกไปตลาดการค้าเสรี ซึ่งปัจจุบันคู่ค้า
FTA ส่วนใหญ่ได้ยกเว้นหรือลดการเก็บภาษ้นำเข้าทั้งหมดให้กับสินค้าไทยแล้ว

เกษตรวันนี้.....● นายกะหล่ำปลี
ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งกับการ
จากไปของ “ดร.ชัยวัฒน์ เต๋ไพลีฐพงษ์”
ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เบทาโกร
จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และ
ประธานกรรมการบริษัท เบทาโกร
โฮลดิ้ง จำกัด โดยจะตั้งศพสวด
พระอภิธรรม ศาลา 1 (ศาลาเต
ชะอิทธิพร) วัดเทพศิรินทรา
วาส แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
มหานคร กำหนดสวดพระอภิธรรม
ในเวลา 18.30 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่
6 ก.ค. และในวันเสาร์ที่ 8 ก.ค. เวลา
17.00 น. จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
.....● สำหรับ “ดร.ชัยวัฒน์ เต๋ไพลีฐ
พงษ์” ถือเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของเบทาโกรมาตั้งแต่ก่อ
ตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน ด้วยวิสัยทัศน์
และมุมมองที่เล็งเห็นว่า อุตสาหกรรม

เกษตรและปศุสัตว์เป็นรากฐานสำคัญใน
การพัฒนาไปสู่ธุรกิจอาหาร ทั้งยังเป็น
ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต จึงมุ่งวาง
รากฐานพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและ
ปศุสัตว์ไทย โดยการริเริ่มนำระบบการ
จัดการและเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เพิ่มคุณภาพผลผลิต.....● ทั้ง
การผลิตอาหารสัตว์ การพัฒนา
พันธุ์สัตว์และระบบการเลี้ยง
สัตว์ รวมถึงการแปรรูปเนื้อ
สัตว์และอาหารที่ให้ความสำคัญ
กับคุณภาพและความปลอดภัย
สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ทำให้เบทา
โกรเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง เป็นธุรกิจ
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำครบ
วงจรของไทย ด้วยแนวคิดในการดำเนิน
ธุรกิจและการบริหารองค์กรที่ว่า “ความ
ถูกต้อง ต้องมาก่อนกำไร”.....●
นายกะหล่ำปลี



สัญญาณเตือนภัย:

หนี้ครัวเรือนพุ่ง ยอดส่งออก

ติดลบต่อเนื่อง 8 เดือน



หน้า... 14

สัญญาณเตือนภัย: หนี้ครัวเรือนพุ่ง ยอดส่งออกติดลบต่อเนื่อง 8 เดือน



อ

จะดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน แต่เมื่อ “หนี้ครัวเรือน” พุ่งไปที่ 90.6% ของ GDP ขณะที่ยอดส่งออกติดลบต่อเนื่องมา 8 เดือน

นั่นคือ “สัญญาณเตือนภัย” เศรษฐกิจที่รัฐบาลใหม่จะต้องลงมือแก้ไขให้ได้ตรงจุด ทันการณ์และยั่งยืน ขณะที่คนไทยกำลังรอการตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง ปัญหาเหล่านี้ยังรอคอยการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การเมืองต้องโปร่งใส ตอบโจทย์ และตรงเป้าจึงจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ฝังรากลึกลงมาอย่างยาวนาน และหนึ่งในปัญหาหนักอกอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารประเทศคือ “หนี้ครัวเรือน” ที่ยังไม่มีสูตรแก้ไขอย่างถาวรและยั่งยืน ขณะเดียวกัน คำมั่นสัญญาของพรรคการเมืองในช่วงหาเสียงล้วนเป็นเรื่อง “ประชานิยม” ระยะสั้นเพื่อสร้างคะแนนเสียงให้ตน

แต่น้อยพรรคจะมีนโยบายที่แน่ชัด และ “กล้าหาญ” เพียงพอที่จะยอมรับความจริง และพร้อมที่จะใช้มาตรการระยะกลางและระยะยาวที่แม้จะ “ยาก” และต้อง “เจ็บปวด” แต่ก็จำเป็นเพื่อการยิงให้ตรงเป้าและนำพาประเทศไทยไปสู่...เส้นทางที่ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม

โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่กับหนี้สินที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน

ล่าสุด เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่าได้มีการปรับปรุงข้อมูลสถิติ “หนี้สินครัวเรือน” ใหม่เพื่อสะท้อนถึงภาพจริงของปัญหา

โดยให้ครอบคลุมหนี้ 4 กลุ่ม คือ “หนี้ กยศ., หนี้ ประกอบธุรกิจ, หนี้การเคหะแห่งชาติ และหนี้ไฟโพลีแนนซ์”

ผลจากการปรับปรุงข้อมูลสถิติครั้งนี้ทำให้ยอดหนี้ครัวเรือนไตรมาส 1/66 พุ่งแตะเกือบ 16 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90.6% ต่อจีดีพี

คุณลักษณะ พันธียานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ทำการปรับปรุงสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน (หนี้สินครัวเรือน) ใหม่ ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น

เป้าหมายของการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ก็เพื่อทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ มีความถี่ของการจัดเก็บข้อมูลที่สม่ำเสมอ และไม่ล่าช้าเกินไป

ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนใหม่ จะเริ่มตั้งแต่ข้อมูลในไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป

รายละเอียดเรื่องนี้มีที่มาสนใจ เพราะเป็นการเจาะลึกลงไปถึงรากแก่นของคำว่า “หนี้ครัวเรือน” ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น

โดยหวังว่าเมื่อวิเคราะห์และแยกแยะปัญหานี้ให้ลึกซึ้งและครอบคลุมแล้ว การหาสูตรเพื่อแก้ปัญหาจะได้ตรงเป้าและมีความชัดเจนมากขึ้น

คำอธิบายของ ธปท.ครั้งนี้บอกว่าการปรับปรุงข้อมูลสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนใหม่ จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ่มหนี้ใน 4 กลุ่ม ยอดหนี้รวม 7.7 แสนล้านบาท ได้แก่

1.กลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมียอดหนี้ 4.83 แสนล้านบาท

2.กลุ่มหนี้สหกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนียน และสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อาทิ สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ซึ่งมียอดหนี้ 2.65 แสนล้านบาท จากเดิมที่เก็บสถิติเฉพาะหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เท่านั้น

3.กลุ่มหนี้ที่เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมียอดหนี้ 1.1 หมื่นล้านบาท และ

4.กลุ่มหนี้ไฟโพลีแนนซ์ ซึ่งมียอดหนี้ 6,000 ล้านบาท

คุณลักษณะชี้แจงว่า “ชุดข้อมูลที่เราได้มาใหม่นั้น เราได้รับมาย้อนหลังไปถึง

ปี 2555 ดังนั้น การปรับปรุงข้อมูล (สถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนชุดใหม่) จะอัปเดตย้อนหลังไปจนถึงปี 2555 และเราจะเริ่มเผยแพร่ตัวเลขตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลชุดนี้จะมีความครอบคลุมมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ ทั้งในมิติผู้ให้กู้ และเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพราะในหลายประเทศนั้น ข้อมูลหนี้ครัวเรือนของเขาจะไม่รวมถึงหนี้เพื่อการประกอบอาชีพและหนี้เพื่อการศึกษา”

คุณลักษณะระบุว่า การปรับปรุงสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนใหม่หรือข้อมูล “หนี้สินครัวเรือน” ในครั้งนี้ จะทำให้หนี้สินครัวเรือนของไทย ณ ไตรมาส 1/2566 มีจำนวน 15.96 ล้านล้านบาท หรือเกือบ 16 ล้านล้านบาท และคิดเป็น 90.6% ต่อจีดีพี

เมื่อเทียบกับข้อมูลหนี้สินครัวเรือนก่อนปรับปรุง ซึ่ง ณ ไตรมาส 1/2566 หนี้สินครัวเรือนมีจำนวน 15.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 86.3% ต่อจีดีพี หรือเพิ่มจากข้อมูลก่อนปรับปรุงคิดเป็น 4.3% ต่อจีดีพี

คุณลักษณะบอกด้วยว่า ภายหลังจากการปรับปรุงข้อมูลแล้ว โครงการหนี้ครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลก่อนปรับปรุงแต่อย่างใด

โดยหลังปรับปรุงข้อมูล หนี้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์จะมีสัดส่วนคิดเป็น 34% ของหนี้ทั้งหมด

หนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมีสัดส่วน 27%

หนี้เพื่อการประกอบการอาชีพมีสัดส่วน 18%

หนี้ซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์มีสัดส่วน 11%

หนี้เพื่อการศึกษา มีสัดส่วน 4%

และหนี้อื่นๆ มีสัดส่วน 6%

เจ้าหน้าที่ ธปท.อธิบายว่า

“ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือน เรามีความกังวลในภาพรวมอยู่แล้ว แต่การปรับในครั้งนี้อาจที่เรียนไปมันไม่ใช่หนี้ใหม่ โดยหนี้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นหนี้เพื่อการประกอบธุรกิจ และหนี้เพื่อการศึกษา ซึ่งเราไม่ได้กังวลกับหนี้ในส่วนนี้มากนัก...”

คุณลักษณะย้ำว่า สิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นการทำให้ข้อมูลครบถ้วนและครอบคลุม ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในการทำนโยบายเพื่อดูแลหนี้ครัวเรือนได้ต่อไป

แม้ว่าแบงก์ชาติจะบอกว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าสถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม

เพราะ “ไม่ใช่หนี้ใหม่”

ส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้เพื่อประกอบธุรกิจและหนี้เพื่อการศึกษา “ซึ่งเราไม่ได้กังวลกับหนี้ส่วนนี้มากนัก”

แต่ก็ยอมรับว่า “ปัญหาหนี้ครัวเรือน เรามีความกังวลในภาพรวมอยู่แล้ว...”

เอกชนรายงานว่า การส่งออกที่ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 แล้วนั้นกำลังจะส่งผลให้อัตราการผลิตเหลือเพียง 60% หลายบริษัทกำลังพูดถึงการลดคน ลดค่าใช้จ่ายอย่างน่า

กังวล ขณะที่ประเทศต้องการกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นคืนจากความเสียหายของโรคระบาดโควิด

เมื่อหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง แต่รายได้ของประชาชนกำลังหดหาย นั่นคือการซ้ำเติมที่จะกลายเป็นวิกฤตรอบใหม่ที่กำลังคุกคามคนไทย

สำหรับรัฐบาลใหม่ (ไม่ว่าใครจะเป็นนายกฯ) นี่คือการท้าทายที่สำคัญยิ่ง

เพราะนี่คือปัญหาที่เขย่าความมั่นคงของชีวิตของคนไทยชนชั้นกลางและระดับรากหญ้า ที่รอการแก้ไขอย่างจริงจังจากนักการเมืองที่กำลังต่อสู้เพื่อให้ได้ "อำนาจรัฐ" มารับใช้ประชาชน

บทพิสูจน์รอคอยผู้ต้องการอำนาจบริหารประเทศอยู่ตรงหน้าแล้ว!



ผลการประชุมการประชุมเสวนาเสวนาการณน้ำประจำสัปดาห์ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันปรากฏการณ์เอลนีโญได้เข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้ว แต่ยังเป็นเอลนีโญกำลังอ่อน จึงส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกตั้งแต่ช่วงต้นปี 66 จนถึงปัจจุบัน

แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝนมีค่อนข้างน้อย ต่ำกว่าค่าปกติ 28% และอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าทุกปี



ทำให้ในช่วงฤดูแล้งต่อเนื่องมาถึงฤดูฝนมีการจัดสรรน้ำเพื่อส่งเสริมด้านการเพาะปลูกพืชในจำนวนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง

ภาคเหนือมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ 38% ขณะที่ภาคกลางมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติถึง 55%

ทั้งนี้ แผนจัดสรรน้ำฤดูฝนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5,500 ล้าน ลบ.ม. ได้จัดสรรไปแล้ว 2,799 ล้าน ลบ.ม. หรือ 51% ถือเป็นปริมาณน้ำจำนวนมาก เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวนาปีโดยใช้น้ำฝนเป็นหลักได้ ขณะนี้ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกไปแล้ว 5.84 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 71% ของแผนการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนปีนี้

ประเทศไทยจะประสบกับสภาวะเอลนีโญอย่างต่อเนื่อง เอลนีโญกำลังอ่อนในปัจจุบันจะกลายเป็นเอลนีโญกำลังปานกลางในช่วง ต.ค.-ธ.ค. 66 หรือปลายปี จึงต้องมีการใช้ฝน ONE MAP เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำต้นฤดูแล้ง ณ วันที่ 1 พ.ย. 66 คาดว่าจะมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ 46,177 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65% ของความจุรวม ในจำนวนนี้เป็นน้ำใช้การ 22,635 ล้านลบ.ม. น้อยกว่าปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ 1 พ.ย. 65 อย่างไรก็ดี หากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพก็จะมีน้ำเพียงพอ

แต่เนื่องจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า สภาวะเอลนีโญจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงกลางปี 67 และค่อนข้างมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาว 2 ปี เพื่อสำรองน้ำล่วงหน้าไว้สำหรับการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ในฤดูแล้งหน้าไปจนถึงส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวนาปีในช่วงฤดูฝน ปี 67.

ส-เล-๓